

Nagtuturo ba ang Islam ng pagpaparaya?

Oo, ang Islam ay nagtuturo ng pagpaparaya. Ang relihiyon ng Islam ay nakabatay sa pagtawag sa pananampalataya at pakikipag-usap ng may kagandahang loob.

"Manawagan ka sa landas ng iyong Panginoon nang may karunungan at mabuting pangaral, at makipagtalo sa kanila sa paraang pinakamabuti. Tunay, ang iyong Panginoon ang higit na nakababatid kung sino ang naligaw mula sa Kanyang landas, at Siya ang higit na nakababatid kung sino ang napatnubayan." (Surah An-Nahl 16:125).

Dahil ang Qur'an ay ang huling banal na aklat at si Propeta Muhammad ang huling propeta, binubuksan ng Shariah ng Islam ang pintuan para sa lahat na makipag-usap at talakayin ang mga pundasyon at prinsipyo ng relihiyon. Ang prinsipyo ng walang pilitan sa pananampalataya ay ginagarantiyahan sa ilalim ng Islam, at walang pinipilit na tanggapin ang dalisay na pananampalataya ng Islam, basta't iginagalang nila ang mga hangganan ng iba at tinutupad ang kanilang mga obligasyon sa estado kapalit ng kanilang pananatili sa kanilang relihiyon at pagbigay ng seguridad at proteksyon sa kanila.

Halimbawa, sa Kasunduan ni Umar, na isang dokumentong isinulat ni Kalipang Umar bin Al-Khattab para sa mga taga-Eliyah (Jerusalem) nang ito ay nasakop ng mga Muslim noong taong 638 CE, pinangangalagaan niya ang kanilang mga simbahan at ari-arian. Ang Kasunduan ni Umar ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang dokumento sa kasaysayan ng Jerusalem.

"Sa ngalan ng Allah, mula kay Umar bin Al-Khattab para sa mga taga-lungsod ng Eliyah, sila ay ligtas sa kanilang mga buhay, mga anak, mga ari-arian, at mga simbahan, na hindi gigibain ni gagamitin bilang tahanan." (Ibn Al-Batriq: Ang Kasaysayan ng Katotohanan at Pagpapatunay, Vol. 2, p. 147).

Habang binibigkas ni Kalipang Umar ang kasunduang ito, dumating ang oras ng pagdarasal, at inanyayahan siya ni Patriarka Sophronius na magdasal sa loob ng Church of the Holy Sepulchre, ngunit tumanggi si Kalipang Umar at sinabi: "Natakot ako na kung ako ay magdasal dito, maaaring angkinin ito ng mga Muslim at sasabihin

na dito nagdasal ang pinuno ng mga mananampalataya." (Kasaysayan ni Al-Tabari at Mujir Al-Din Al-Hanbali).

Bukod pa rito, ang Islam ay gumagalang at tinutupad ang mga kasunduan at tipan sa mga hindi Muslim, ngunit mahigpit ito laban sa mga traydor at lumalabag sa mga kasunduan at tipan, at inuutusan ang mga Muslim na huwag makipagkaibigan sa mga mandaraya.

"O kayong mga nananampalataya! Huwag ninyong gawing kaibigan ang mga nag-aalipusta at naglalaro sa inyong pananampalataya, mula sa mga pinagkalooban ng Kasulatan bago kayo, at ang mga hindi nananampalataya. At matakot kayo sa Allah kung kayo ay mga nananampalataya." (Surah Al-Ma'idah 5:57).

Ang Qur'an ay malinaw at tahasang nagsasabi sa iba't ibang bahagi na huwag makipagkaibigan sa mga lumalaban sa mga Muslim at nagpaalis sa kanila mula sa kanilang mga tahanan.

"Hindi kayo ipinagbabawal ng Allah na makipagkapwa-tao at maging makatarungan sa mga hindi nakikipaglaban sa inyo dahil sa pananampalataya at hindi nagpaalis sa inyo mula sa inyong mga tahanan. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga makatarungan. Ngunit ipinagbabawal kayo ng Allah na makipagkaibigan sa mga lumaban sa inyo dahil sa pananampalataya, nagpaalis sa inyo mula sa inyong mga tahanan, at tumulong sa pagpaalis sa inyo. At sinumang makipagkaibigan sa kanila, sila ang mga makasalan." (Surah Al-Mumtahanah 60:8-9).

Pinupuri ng Qur'an ang mga monoteista mula sa sambayanan ni Kristo at Moises noong kanilang panahon.

"Hindi sila magkatulad. Mula sa mga tao ng Kasulatan ay may isang pangkat na naninindigan sa pagbasa ng mga talata ng Allah sa gabi, habang sila ay nag-papatirapa. Sila ay naniniwala sa Allah at sa Huling Araw, nag-uutos ng kabutihan, at nagbabawal ng kasamaan, at sila ay nagmamadali sa paggawa ng kabutihan. Sila ang mga matutuwid." (Surah Aal-E-Imran 3:113-114).

"At katiyakan, mula sa mga tao ng Kasulatan ay may mga naniniwala sa Allah, sa inyong ipinahayag, at sa kanilang ipinahayag, na nagpapakumbaba sa Allah. Hindi nila ipinagpapalit ang mga talata ng Allah sa maliit na halaga. Sila ay may gantimpala mula sa kanilang Panginoon. Katotohanan, ang Allah ay mabilis sa pagkalkula."

(Surah Aal-E-Imran 3:199).

"Katotohanan, ang mga naniniwala, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, at ang mga Sabian, sinumang naniniwala sa Allah at sa Huling Araw at gumagawa ng matuwid, sila ay may gantimpala mula sa kanilang Panginoon, at wala silang pangangamba, ni sila'y magdalamhati." (Surah Al-Baqarah 2:62).

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/36/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/36/>

Saturday 18th of January 2025 03:20:52 PM